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Mættir: Gunnar Þór, Bertína, Jón Daníel,  Elinborg, Ómar Bragi, Skúli og Gaui. 

  

Aðalstjórn óskar eftir upplýsingum frá Knattspyrnudeild: 

Ómar Bragi kynnti fyrir okkur útgáfu  Fótboltablaðsins. 

Gaui fór yfir mótamál og kynnti  breytingar á Landsbankamótinu. 

Króksmót verður óbreytt. 

Gunnar kom með tillögu um að halda mót með fleiri íþróttagreinum í tengslum við 
Landsbankamótið og Króksmótið, fara t.d. í einhverskonar samstarf við golfið eða aðra 
hópa.  Gunnar skoðar þetta nánar. 

Ómar Bragi segir fjármál í góðu lagi, áætlun hafi verið gerð fyrir tímabilið og standa eigi við 
hana. En mikið veltur á mótunum tveimur Landsbanda – og Króksmóti. 

Ómar spyr um fána, óánægður með að þeir séu ekki komnir þar sem fyrstu leikirnir eru um 
helgina. 

Kynnt með Arionbanka að við flöggum ekki þeirra fána en bjóðum þeim að setja skilti á völlinn 
sem þeir kosta sjálfir. 

Gaui velti upp þeirri hugmynd hvort og hvernig við ætlum að taka á ef foreldrar geti ekki kostað 
barnið sitt t.d. á leiki eða mót. 
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